
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 83 — 83. mál.

Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um skyndirannsóknir lögreglu á myndbandaleigum.

Frá Rannveigu Guðmundsdóttur.

1. Hve oft hefur lögregla gert skyndirannsóknir (rassíur) á myndbandaleigum sl. tvö ár?
2. Hve margar myndbandaleigur hefur lögregla rannsakað og í hvaða sveitarfélögum?
3. Hve mikið af ólöglegu myndbandsefni hefur verið gert upptækt?
4. Hvers eðlis hefur þetta efni verið?

Skriflegt svar óskast.


